

หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 74 ประจำวันที่ 15 มกราคม 2017

ศาสนอวยพรปีใหม่ โดยศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์อก ลี

“จงลุกขึ้น ฉายแสง เพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้ว และสง่าราศีของพระเยซูอาหะขึ้นมาเหนือเจ้า เพราะว่า คุณเกิด ความมืดจะคลุมแผ่นดินโลก และความมืดที่บดบังคนชาติทั้งหลาย แต่พระเยซูอาหะจะทรงขึ้นมาเหนือเจ้า และเขาจะเห็นสง่าราศีของพระองค์เหนือเจ้าและบรรดาประชาชาติจะมายังความสว่างของเจ้า และกษัตริย์ทั้งหลายยังความสุขใสแห่งการขึ้นของเจ้า” (อิสยาห์ 60:1-3)

ในการจัดเตรียมอันยิ่งใหญ่ของพระองค์สำหรับวาระสุดท้าย พระเจ้าทรงตั้งคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลขึ้นในปี 1982 และในปี 2016 เมื่อการทำพันธกิจระยะที่สามได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ คริสตจักรแห่งนี้ได้รับการรับรองจากพระเจ้าตรีเอกาทศธรรมคริสตจักรที่พระบิดาทรงรัก คริสตจักรที่นำชนทุกชาติมาถึงความรอด คริสตจักรที่เต็มไปด้วยสง่าราศีของพระบิดา และคริสตจักรที่มาพร้อมกับฤทธิ์อำนาจอย่างไม่สิ้นสุด ขอให้เราขอบพระคุณและถวายสง่าราศีทั้งสิ้นแด่พระเจ้าตรีเอกา

เหนือสิ่งอื่นใด ตลอดเวลา หุกปีนับจากคริสตมาลาในปี 2010 พระเจ้าทรงสำแดงความรักและฤทธิ์อำนาจที่ไม่สิ้นสุดของพระองค์ผ่านทางผู้เลี้ยงซึ่งเป็นเหตุให้เชื่อจำนวนมากสามารถรับพระคุณ คำสั่ง และโอกาสที่จะกำจัดความชั่วทิ้งไปและบรรลุถึงความดี ผลลัพธ์คือการบรรลุถึงมาตรฐานฝ่ายวิญญาณและการสร้างกระแสฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์ สมาชิกสามารถไว้วางใจในตัวผู้เลี้ยงมากขึ้นเช่นกัน ยิ่งกว่านั้น คริสตจักรเจริญเติบโตมากขึ้นโดยปีนี้มีคริสตจักรสาขาและคริสตจักรพันธมิตรอยู่ประมาณ 11,000 แห่งทั่วโลก ฮาเลลูยา!

เป็นปีที่เจ็ดนับจากเวลาที่ผู้เลี้ยงได้เริ่มต้นเติมขนาดแห่งความยุติธรรมและพระเจ้าทรงมอบหัวขออธิษฐานที่เต็มไปด้วยความหวังให้แก่เราในปีนี้สี่หัวขอ ขอให้เราคิดถึงพระพรที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้กับคริสตจักรนี้ด้วยการพิจารณาหัวขออธิษฐานทั้งสี่หัวขอ

ประการแรก ฤทธิ์อำนาจแห่งการสร้างขึ้นใหม่จะเปลี่ยนแปลงและต่อชีวิตให้กับสิ่งต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นแล้ว

สดุดี 62:11 กล่าวว่า “พระเจ้าตรัสครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้ยืนอย่างนี้สองครั้งแล้ว ว่าฤทธานุภาพเป็นของพระเจ้า” ในปลายปี 2000 เมื่อการทำพันธกิจระยะที่สองเริ่มต้นขึ้นพระเจ้าทรงห้อมล้อมพวกเราไว้ด้วยความสว่างดั้งเดิมแห่งการทรงสร้างแบบเดียวกันกับที่บันทึกไว้ในปฐมกาลบทที่ 1 ในช่วงเวลา 16 ปีต่อมาผมได้รับการฝึกฝนที่จะใช้ฤทธิ์อำนาจแห่งการสร้างขึ้นใหม่ด้วยหลักประกันของผมและผมเข้าสู่การฝึกฝนฝ่าย

วิญญาณและทำตามความยุติธรรมที่กำหนดไวจนครบถ้วน ในปี 2017 ซึ่งเป็นปีที่สิบเจ็ดนับจากเวลานั้น ผมกำลังมุ่งไปสู่ความครบถ้วนสมบูรณ์ของฤทธิ์อำนาจแห่งการสร้างขึ้นใหม่ซึ่งจะทำให้ผมสามารถทำการอัศจรรย์อย่างคาดไม่ถึงให้สำเร็จลุล่วง

เมื่อฤทธิ์อำนาจแห่งการสร้างขึ้นใหม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เราก็สามารถป้องกันเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศที่ไม่ปกติ (ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ของดินฟ้าอากาศที่แปลกประหลาดและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการทำลายกฎเกณฑ์ธรรมชาติของมนุษย์และการสร้างมลภาวะ) เอาไว้ได้ เราสามารถลดภัยพิบัติเหล่านั้นได้ด้วยการควบคุมอุณหภูมิ ฤทธิ์อำนาจนี้ไม่เพียงแต่จะสามารถต่อชีวิตให้กับเส้นประสาทที่ตายไปแล้วและเนื้อเยื่อที่เสื่อมสภาพเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างจิตใจของมนุษย์ที่เสื่อมทรามด้วยความบาปและเปราะเปื้อนกับความชั่วขึ้นมาใหม่และเปลี่ยนแปลงจิตใจนั้นให้เป็นจิตใจฝ่ายวิญญาณและความคิดด้วยเช่นกัน ฤทธิ์อำนาจแห่งการสร้างขึ้นใหม่ก็คือ “อาวุธลับ” ของพระเจ้าซึ่งจะช่วยชีวิตจำนวนนับไม่ถ้วนในวาระสุดท้ายนี้ให้รอดและนำดวงวิญญาณจำนวนมากไปสู่นครเชรูซาเล็มใหม่

ประการที่สอง เราจะเตรียมความพร้อมให้กับคริสตจักรเกาหลีและการทำพันธกิจในต่างประเทศเพื่อนำชนทุกชาติถึงความรอด

1 ทิโมธี 2:4 กล่าวว่า “[พระเจ้า] ผู้ทรงมีพระประสงค์ให้คนทั้งปวงรอด และให้มาถึงความรู้ในความจริงนั้น” เมื่อโลกถูกเปราะเปื้อนด้วยความบาปและความชั่วอย่างรวดเร็ว แม้แต่ผู้เชื่อจำนวนมากและชุมชนคริสเตียนหลายแห่งก็เสื่อมถอยลงมากจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ สิ่งนี้เป็นเหตุให้คนที่ไม่เชื่อจำนวนมากหลีกเลี่ยงคริสตจักร แม้แต่ผู้เชื่อเองก็ทิ้งพระเจ้าเมื่ออำนาจของผู้เป็นปฎิบัติของพระคริสต์แข็งแกร่งขึ้นทั่วโลก ศิษยาภิบาลจำนวนมากพยายามอย่างหนักเพื่อหยุดยั้งไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้น แต่ความพยายามทั้งสิ้นของเขาก็สูญเปล่า เขาไม่เข้าใจความรักของพระเจ้าและพยายามคิดถึงสิ่งที่เขาจะทำเพื่อผู้คน

ในการเตรียมพร้อมสำหรับวาระสุดท้าย

พระเจ้าได้ทรงอวยพรคริสตจักรแห่งนี้ด้วยการทำงานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจซึ่งไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ ที่นี้มีพระคำฝ่ายวิญญาณที่เปลี่ยนแปลงได้แม้กระทั่งจิตใจของมนุษย์ ที่นี้มีนักรับฝ่ายวิญญาณที่ทำพันธกิจแห่งฤทธิ์อำนาจร่วมกัน ที่นี้มี การสนับสนุนทางการเงินสำหรับพันธกิจ และที่นี้มีสมาชิกที่อธิษฐานด้วยจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันและเชื่อฟัง เมื่อเวลาที่กำหนดไว้กำลังใกล้เข้ามาถึงพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของโลก เราจะเตรียมพร้อมมากขึ้นที่จะชำระล้างชุมชนคริสเตียนให้บริสุทธิ์และเขย่าโลกทั้งโลกด้วยลมพายุกลางของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ประการที่สาม เราจะสร้าง “สถานนมัสการอันงดงาม” ด้วยจิตใจที่แท้จริงและความเชื่อที่สมบูรณ์แบบในขณะที่กลายเป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า

สดุดี 37:6 กล่าวว่า “พระองค์จะทรงให้ความชอบธรรมของท่านกระจ่างอย่างความสว่าง และให้ความยุติธรรมของท่านแจ่มอย่างเที่ยงวัน” พระเจ้าทรงต้องการให้ผู้เชื่อบรรลุถึงการมีจิตใจที่แท้จริงและความเชื่อที่สมบูรณ์แบบ สองสว่างออกไปทั่วโลก และถวายกลิ่นอันหอมหวานแห่งการสรรเสริญและการนมัสการจากสวนลี้กแห่งจิตใจของเขา สถานนมัสการคานาอันและอกิสถานนมัสการจะถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชื่อที่บรรลุถึงการมีจิตใจดีและงดงาม เมื่อเขาเป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า รักพระเจ้าก่อนเป็นอันดับแรก และไว้วางใจในตัวผู้เลี้ยง เขาก็สามารถทำสิ่งนั้นให้สำเร็จด้วยความเชื่อที่พระเจ้าทรงพอพระทัย อกิสถานนมัสการจะถูกสร้างให้เป็นสิ่งปลูกสร้างเชิงสัญลักษณ์อันรุ่งโรจน์ซึ่งแสดงให้ทุกคนทั่วโลกเห็นถึงศักดิ์ศรีและสง่าราศีของพระเจ้า พระเจ้าจะได้รับถวายสง่าราศีอย่างยิ่งใหญ่ผ่านการก่อสร้างนี้

ประการที่สี่ “ผลของผู้เลี้ยง” จะเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกเป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้เลี้ยงในความไว้วางใจและความรัก

สดุดี 126:5-6 กล่าวว่า “บรรดาผู้ที่หว่านด้วยน้ำตาจะได้เกี่ยวด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบาน ผู้ที่ร้องไห้ออกไปหอบหิวเมล็ดพืช

อันมีค่าจะกลับบ้านด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบาน นำฟ่อนข้าวของตนมาด้วย” พระเจ้าทรงอนุญาตให้เราเกี่ยวสิ่งที่เราหว่านลงไป และทรงตอบแทนเราตามสิ่งที่เราได้กระทำตามพันธกิจของมันมินในช่วง 34 ปีพระเจ้าจะทรงยื่นยื่นกับเราด้วยผลอันบริบูรณ์และมีค่าและจะทรงอนุญาตให้เราเก็บเกี่ยวผลที่ดีที่สุด ผลที่ดีที่สุดหมายถึงบรรดาบุตรที่แท้จริงของพระเจ้าผู้บรรลุถึงการมีจิตใจฝ่ายวิญญาณและฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์

นับตั้งแต่การก่อตั้งคริสตจักรในปี 1982 พระเจ้าได้ทรงปลุกฝังความหวังสำหรับนครเชรูซาเล็มใหม่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดในจิตใจของผู้เชื่อผ่านทางผู้เลี้ยง และนับตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมาพระองค์ทรงมุ่งเน้นไปที่การมีบุตรที่แท้จริงด้วยการอนุญาตให้มีกระแสฝ่ายวิญญาณและกระแสฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์เกิดขึ้นผ่านการเสียดสออย่างมากของผู้เลี้ยง พระองค์ทรงเน้นหนักไปที่ “ความไว้วางใจ” ในตัวผู้เลี้ยงในช่วงสองสามปีที่ผ่านมามีเพื่อจะได “ผลของผู้เลี้ยง” ซึ่งมีความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์ในความไว้วางใจและความรักและทำให้การจัดเตรียมแห่งวาระสุดท้ายสำเร็จลุล่วง สาเหตุก็เพราะว่าคนเหล่านี้จะเป็นผู้คนฝ่ายวิญญาณและฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์ โดยความช่วยเหลือของผู้เลี้ยงได้ก็ต่อเมื่อเขาไว้วางใจในความรักของพระเจ้าและขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากการที่เขาเห็นน้ำตาและการเสียดสอของผู้เลี้ยงด้วยตนเองแล้วเท่านั้น

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ สมาชิกทุกคนของคริสตจักรเซ็นทรัล สมาชิกของคริสตจักรสาขาและคริสตจักรพันธมิตรราว 11,000 แห่ง รวมทั้งศิษยาภิบาลและผู้นำคริสตจักรทุกท่าน ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านจะมีบทบาทสำคัญไม่เพียงแต่ในการนำดวงวิญญาณจำนวนมากไม่ถว้นมาถึงความรอดพร้อมกับผู้เลี้ยงผ่านทางฤทธิ์อำนาจแห่งการสร้างขึ้นใหม่ของท่านเท่านั้น แต่ผมอธิษฐานเพื่อท่านจะกลายเป็นบุตรที่แท้จริงของพระเจ้า เป็นผลของผู้เลี้ยงที่พระองค์ทรงคาดหวังที่จะเห็น และเป็นผู้ที่สมควรได้รับคำยกย่อง เกียรติ และสง่าราศีในสวรรค์นิรันดรอันงดงามด้วยเช่นกัน

พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์



ศิษยาภิบาลอาร์ุส ดร.แจร์อ็อก ลี

“พระเยซูช่วยให้พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วย
ผงคลีดิน ทรงระบายลมปราณแห่งชีวิตเข้า
ทางจมูกของเขา และมนุษย์จึงเกิดเป็นจิต
วิญญาณที่มีชีวิตอยู่” (ปฐมกาล 2:7)

บทแรกของปฐมกาลบรรยายถึงขั้นตอนของการที่พระเจ้าทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินรวมทั้งสิ่งสร้างที่ค้ำชูซึ่งอยู่ในที่เหล่านั้นและมนุษย์ บทที่สองบอกเราว่าพระเจ้าทรงสร้างสวนเอเดนและทรงนำมนุษย์คนแรกเข้าไปอยู่ที่นั่น ตอนนี้อย่าให้เราคาดเดาผลว่าทำไมพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์

1. มนุษย์ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า

ปฐมกาล 2:7 กล่าวว่า “พระเยซูช่วยให้พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีดิน ทรงระบายลมปราณแห่งชีวิตเข้าทางจมูกของเขา และมนุษย์จึงเกิดเป็นจิตวิญญาณที่มีชีวิตอยู่” ในขณะที่พระเจ้าทรงสร้างสิ่งสร้างในจักรวาลด้วยพระดำรัสของพระองค์ พระองค์ทรงปั้นและทรงสร้างมนุษย์จากผงคลีดินด้วยพระองค์เอง พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์อย่างไรก็ตามและจากนั้นมนุษย์จึงเป็นจิตวิญญาณที่มีชีวิตหลังจากพระเจ้าทรงระบายลมปราณแห่งชีวิตเข้าทางจมูกของเขา

บางคนอาจพูดด้วยความสงสัยว่า “รูปปั้นจากผงคลีดินจะสามารถเคลื่อนไหวด้วยชีวิตได้อย่างไร” แต่ลองคิดถึงหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ ทีวีที่อยู่ในทีวี หรือทีวีที่เห็นคุณดูทีวี มนุษย์สามารถสร้างสิ่งเหล่านั้นและแน่นอนพระเจ้าทรงสามารถสร้างมนุษย์ เพราะความจำกัดถูกใส่เข้าไปในความคิดของเขา คุณจึงไม่สามารถเชื่อฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า

หลังจากสร้างอาดัมและเอวาแล้ว พระเจ้าพระผู้สร้างทรงมอบเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตแก่เขาเพื่อให้เขาสามารถให้กำเนิดลูกหลานผู้ชายที่มีเชื้อสุถิและผู้หญิงมีรังไข่ และเชื้อสุถิและรังไข่บรรจุกลิษณะทุกอย่างของเขาเอาไว้ เช่น รูปร่างหน้าตา บุคลิกภาพ ความฉลาด และนิสัยใจคอ เป็นต้น ดังนั้น ลูกหลานของเขาก็มีลักษณะ

เหมือนเขา ถ้าเช่นนั้น อาดัมผู้เป็นบิดาของมนุษยชาติมีลักษณะเหมือนใคร

เหมือนที่เราอ่านในปฐมกาล 1:27 ว่า “ดังนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามแบบพระฉายาของพระองค์ พระองค์ได้ทรงสร้างพวกเขาให้เป็นชายและหญิง” อาดัมถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า นอกเหนือจากรูปร่างภายนอกแล้ว วิญญาณของมนุษย์มาจากพระเจ้าและมีลักษณะเหมือนพระวิญญาณของพระองค์ อาดัมเป็นวิญญาณที่มีชีวิต

เช่นเดียวกับวิญญาณของพระเจ้า วิญญาณของอาดัมเต็มไปด้วยความคิด ความสว่าง และความจริง หลังจากอาดัมกินผลจากต้นไม้แห่งการรู้ดีและชั่วและทำบาปต่อพระเจ้า ลูกหลานของเขาทั้งหมดจึงเปราะเปื้อนอยู่ในความบาปและความชั่วและจบลงด้วยการสูญเสียพระฉายาอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าไป

2. เหตุผลที่พระเจ้าทรงสร้างและทรงเตรียมมนุษย์

ถาเราจะมองหาและเข้าใจคำตอบคำถามที่ว่า “ทำไมเราจึงอยู่ที่นี้” เราต้องสามารถตอบคำถามนี้ “ทำไมพระเจ้าจึงทรงสร้างเรา ทำไมพระองค์จึงทรงกำลังเตรียมมนุษย์ และพระองค์ทรงเตรียมมนุษย์ด้วยวิธีใด” ในพระคัมภีร์มีคำอุปมามากมายที่กล่าวถึงการเตรียมดินและการเก็บเกี่ยวพืชผล ในมัทธิว 13 พระเยซูทรงเปรียบเทียบใจของมนุษย์กับดินสี่ชนิด ด้วย “คำอุปมาเรื่องข้าวและเมล็ด” ในมัทธิว 3 และ “คำอุปมาเกี่ยวกับผู้หว่านพืช” ในมัทธิว 13 พระคัมภีร์บอกเราเรื่องการพิพากษาที่จะมาถึง

ด้วยคำอุปมาที่เราพบในพระคัมภีร์เหล่านี้พระเจ้าทรงบอกเราว่าการจัดเตรียมของพระองค์ในการสร้างมนุษย์และการครอบครองเหนือประวัติศาสตร์ของโลกเป็นเหมือนการเตรียมดินและการเก็บเกี่ยวพืชผลจากดินนั้น ชาวนาเตรียมดินสำหรับการเก็บเกี่ยวอันใดพระเจ้าทรงกำลังเตรียมเราในวันนี้ด้วยเช่นกัน

พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะมีบุตรที่แท้จริงซึ่งเป็นคนที่มีพระองค์ทรงสามารถแบ่งปันความรักกับเขาได้ ด้วยฤทธิ์อำนาจอันอัศจรรย์ของพระองค์และในฐานะผู้พิพากษาที่เข้มงวด พระเจ้าพระผู้สร้างทรงมีสิทธิอำนาจเด็ดขาดและความชอบธรรมอย่างเคร่งครัดในคำหนึ่ง แต่ในอีกคำหนึ่งพระองค์ทรงมีลักษณะของความเป็มนุษย์ที่มีลักษณะเป็นความรัก ความเมตตา ความสงสาร และพระลักษณะอื่นๆ ด้วยเช่นกัน เพราะพระเจ้าสามารถชื่นชมยินดี เสียพระทัย หรือคร่ำครวญเหมือนมนุษย์ พระองค์จึงทรงต้องการคนที่พระองค์จะสามารถแบ่งปันความรักกับเขาแทนที่จะทรงเป็นอยู่โดยลำพัง

พระองค์ทรงมีพลโยธาแห่งสวรรค์และทูตสวรรค์จำนวนมากไม่ถวนอยู่รอบข้างพระองค์แล้ว อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงต้องการบุตรที่แท้จริงซึ่งจะเชื่อฟังพระองค์จากความรักในจิตใจของเขาและด้วยเสรีภาพแห่งการตัดสินใจของตน

สมมุติว่าที่บ้านท่านมีหุ่นยนต์อยู่ตัวหนึ่งซึ่งจะทำทุกสิ่งที่ท่านบอกให้ทำและท่านมีลูกของท่านซึ่งบางครั้งอาจก่อปัญหาให้ท่านเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาจะสำนึกในบุญคุณและความรักของพ่อแม่ของเขาและแบ่งปันความรักกับท่าน ระหว่างลูกกับหุ่นยนต์ ท่านคิดว่าใครมีค่ามากกว่ากัน ไม่ว่าหุ่นยนต์จะเชื่อฟังดีเพียงใดก็ตาม แต่สิ่งนั้นก็เปรียบกับลูกของท่านซึ่งท่านสามารถแบ่งปันจิตใจของท่านกับเขาไม่ได้ เช่นเดียวกัน พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เพราะพระองค์ทรงต้องการมีบุตรที่จะเชื่อฟังพระองค์และแบ่งปันหัวใจของเขากับพระองค์ในเสรีภาพแห่งการตัดสินใจของตน

3. ชาวสาทิกับชาวละมาน

ไม่ว่าชาวานจะทำงานอย่างหมั่นเพียรเพียงใดก็ตาม ในช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวเขาจะเก็บเกี่ยวชาวสาทิและชาวละมาน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากชาวละมานกินไม่ได้และเป็นอันตรายต่อชาวสาทิเมื่อนำไปเก็บไว้ในยุ้งฉางเดียวกัน ชาวละมานสามารถเป็นได้เพียงปุ๋ยหมักหรือนำไปเผาเท่านั้น

ในการทำงานเดียวกัน เมื่อการเตรียมมนุษย์สิ้นสุดลง พระเจ้าจะทรงแยกชาวสาทิออกจากชาวละมาน มัทธิว 3:12 กล่าวว่า “พระหัตถ์ของพระองค์คือพัดพร้อมแล้ว และจะทรงชำระลานขาวของพระองค์ให้ทั่ว พระองค์จะทรงเก็บข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉาง แต่พระองค์จะทรงเผาเมล็ดด้วยไฟที่ไม่รู้ดับ” คำว่า “ไฟที่ไม่รู้ดับ” ในที่นี้หมายถึงไฟนรก

ในเวลาพระเจ้าทรงเลือกสรร ในวันสุดท้ายของยุค พระองค์จะทำให้การเตรียมมนุษย์สิ้นสุดลงและจะพิพากษาแต่ละคนที่เคยมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ ในการพิพากษา ผู้คนที่เป็เหมือนชาวละมานจะลงไปสู่บึงไฟนรก

“ชาวสาทิ” ในที่นี้หมายถึงผู้คนที่ได้ต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์และดำเนินชีวิตด้วยพระคำในความรักที่มีต่อพระเจ้า คนเหล่านี้กำจัดความบาปและความชั่วทิ้งไปอย่างพากเพียรและรื้อฟื้นพระฉายาของพระองค์ขึ้นมาใหม่ ในทางตรงกันข้าม “ชาวละมาน” หมายถึงผู้คนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าและไม่ได้อับรับเอาพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขา

สิ่งหนึ่งที่ท่านต้องจำไว้ในที่นี้ก็คือไม่ใช่ทุกคนที่เข้าร่วมในคริสตจักรจะเป็น “ชาวสาทิ” ถ้าเขาละทิ้งพระคำของพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามความปรารถนาฝ่ายโลกของเขา ในสายพระเนตรของพระเจ้าคนเหล่านี้คือ “ชาวละมาน” เพราะเหตุนี้พระเยซูจึงตรัสกับเราในมัทธิว 7:21 ว่า “มิใช่ทุกคนที่ร้องแก่เราว่า ‘พระเจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า’ จะได้เขาในอาณาจักรแห่งสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเขาได้”

พระเจ้าทรงปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนรู้จักพระทัยของพระองค์กลายเป็น “ชาวสาทิ” และได้รับความรอด (1 ทิโมธี 2:4) เพราะเหตุนี้พระองค์จึงทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้มาสิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อเรา

แม้ด้วยสิ่งเหล่านี้ ผู้คนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปต่อไปโดยไม่ต้อนรับเอาพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาจะไม่สามารถรื้อฟื้นคุณค่าที่แท้จริงในฐานะผู้คนที่ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าขึ้นมาใหม่ เขาเป็นเหมือนชาวละมาน ชาวละมานไม่อาจถูกเก็บไว้ในสวรรค์ได้ ถ้าผู้คนที่เต็มไปด้วยความเกลียดชัง ความอิจฉา ความโลภ การทะเลาะวิวาท และความชั่วร้ายรูปแบบอื่นได้รับอนุญาตให้เข้าสู่สวรรค์ สวรรค์คงจะเสื่อมทราม

จะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่ถูกห้ามไม่ให้เข้าสู่สวรรค์ เนื่องจากวิญญาณของแต่ละคนเป็นอมตะ วิญญาณจึงไม่เสื่อมสูญ วิญญาณเหล่านั้นจะถูกรวบรวมไว้ด้วยกัน ถูกขังไว้ในนรกนิรันดร์ และตามคำจางแห่งความบาปของเขา แต่ละคนจะได้รับรางวัลโทษนิรันดร์ในไฟที่ไม่รู้ดับของนรก (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ โปรดอ่านหนังสือเรื่อง “นรก” โดย ดร.แจร์อ็อก ลี)

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านจะเป็นผู้เชื่อที่มีลักษณะเหมือนชาวสาทิ นั่นคือ เป็นบุตรที่แท้จริงของพระเจ้าโดยมีลักษณะเหมือนพระเจ้าและมีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์และแบ่งปันความรักกับพระองค์และดำเนินชีวิตอยู่ในสวรรค์ชั่วนิรันดร์

พระกิตติคุณ 5 ด้าน

- การบังเกิดใหม่** - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์
- การชำระให้บริสุทธิ์** - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
- การทรงบำบาภิรักษ** - เราเชื่อว่าเราได้รับการบำบาภิรักษด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดย การทรง ไล่ของพระเยซูคริสต์
- การเป็นขึ้นมา** - เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ด้วยสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์
- การเสด็จกลับมา** - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี

หลักข้อเชื่อ

- คริสตจักรมีพันธสัญญาเชื่อว่าเป็นพระคำที่เกิดจากการคล้อยของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มี ข้อผิดพลาด
 - คริสตจักรมีพันธสัญญาเชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)
 - คริสตจักรมีพันธสัญญาเชื่อที่เราได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระโลหิตแห่งการ ไล่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น
 - คริสตจักรมีพันธสัญญาเชื่อในการคืนพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคพันปี และสวรรค์นิรันดร์
 - คริสตจักรมีพันธสัญญาเชื่อประกาศถึงความเชื่อของคนผาน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่เรามาร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาของหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร
- “พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต หมดหัวใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”
“ในผู้ที่มีความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นจึงให้ทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ตัวได้”

ความรอนรณที่พระเจ้าพอพระทัย

ดูเหมือนว่าท่านพยายามอย่างมากที่จะสัตย์ซื่อในงานของท่าน แต่ท่านกำลังเกิดผลชนิดใด ระดับฝ่ายวิญญูณของท่านอาจต่ำกว่าที่ท่านคาดเอาไว้ และท่านบางคนยังอยู่ในการทดลอง ตอนนี้ขอให้เราตรวจสอบดูความรอนรณของท่านเป็นความรอนรณที่พระเจ้าทรงปิติยินดีหรือไม่ ในการทำเช่นนั้น ขอให้เราทำให้เมล็ดแห่งความเชื่อที่ท่านหว่านลงไปเกิดผลเป็นผลแห่งพระพรที่สมบูรณ์แบบ

ประเด็นที่ 1

ความรอนรณของท่านเกิดจากความรักที่ท่านมีต่อพระเจ้าหรือไม่

บางคนเกิดมาพร้อมกับลักษณะที่เอาจริงเอาจังมาก เขาได้รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน เขาเข้าร่วมในกิจกรรมของคริสตจักรอย่างรอนรณ เขาแสดงความรอนรณของเขาเพราะเขาต้องการให้เป็นที่ยอมรับจากคนอื่น แต่ถ้าเขามองไม่เห็นจริงๆ ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เขาอาจหลอกตนเองให้คิดว่า “ผมกำลังทำงานของพระเจ้าเพราะผมรักพระเจ้า”

ผู้คนที่รอนรณในความรักที่เขามีต่อพระเจ้าจะแสวงหาพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าเพื่อกำหนดความจริงแล้วพระเจ้าทรงต้องการสิ่งใดจากเขา เขาไม่ทำตามวิธีการที่เขาอาจเห็นว่าดีและเขาไม่พยายามที่จะบรรลุเป้าหมายที่เขา

ปรารถนา เขาแสวงหาเป้าหมายและวิธีการของพระเจ้าและพยายามเชื่อฟังตามพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์ ท่านควรปรารถนาขนาดแห่งความเชื่อที่ยิ่งใหญ่กว่าอย่างแรงกล้าและเอาเป็นเอาตายเพราะท่านรักพระเจ้าอย่างมาก และท่านต้องการเป็นบุตรที่แท้จริงของพระเจ้า แต่กระนั้นก็มีบางคนที่ดีคิดว่า “ผมขยันหมั่นเพียรเหมือนคนอื่น แล้วทำไมผมจึงอยู่ในระดับความเชื่อที่ต่ำกว่า” หรือ “ในเมื่อผมอยู่ในตำแหน่งที่ผมอยู่ในเวลานี้ ผมควรมีระดับของขนาดแห่งความเชื่อของผมเพื่อผมจะไม่อายคนอื่น” ถ้าท่านมีท่าทีแบบนี้ สิ่งนี้ก็แสดงว่าท่านต้องการทำตามความตั้งใจของท่านเอง

ถ้าท่านต้องทำตามความตั้งใจของท่านต่อพระพักตร์พระเจ้า ท่านอาจเรียนรู้พระคำและอธิษฐานอย่างขยันหมั่นเพียรในช่วงเวลาหนึ่งแต่ท่านเริ่มเห็นเด็ดย่อยและสูญเสียแรงกระตุ้นถ้าท่านไม่ได้ผลที่ท่านต้องการ ท่านอาจอธิษฐาน

เป็นเวลาหนึ่งหรือสองเดือน แต่กำลังต่างๆ ไม่ได้เป็นไปตามที่ท่านต้องการ ท่านจะหยุด เหตุผลสำหรับความขยันหมั่นเพียรในการอธิษฐานของท่านไม่ใช่ความเชื่อหรือความรักที่มีต่อพระเจ้า

ถ้าท่านกำลังทำหน้าที่ของท่านด้วยความรักแท้ที่มีต่อพระเจ้าท่านจะเสาะหาการอยู่อย่างสงบกับทุกคน เมื่อท่านทำหน้าที่ของท่านในคริสตจักรท่านควรตรวจสอบดูว่าท่านกำลังทำสิ่งนั้นเพราะท่านต้องการได้รับคำยกย่องจากคนอื่นหรือเพราะท่านรักพระเจ้าอย่างแท้จริง

นอกจากนั้น ท่านจะไม่ทำเฉพะงานที่คนอื่นมองเห็น แต่ท่านจะทำงานที่คนอื่นมองไม่เห็นซึ่งยากและไม่สะดวกสบายด้วยใจขอบพระคุณด้วยเช่นกัน แม้บางครั้งคนอื่นอาจโยนความผิดให้ท่านสำหรับสิ่งที่ท่านทำ ท่านจะมองไปที่พระเจ้าอย่างสงบเงียบ

ประเด็นที่ 2

ความรอนรณของท่านสัตย์จริงอย่างไม่แปรเปลี่ยนหรือไม่

บางคนดูดีไปด้วยพระคุณอย่างมากและดูเป็นคนรอนรณในความเชื่อ แต่ในไม่ช้าเขาก็มีอันเป็นไป ความรักของเขาเยือกเย็นลงถ้าสิ่งต่างๆ ไม่ตรงกับความคิดหรือประโยชน์ส่วนตัวของเขา

บางคนเริ่มละเลยชีวิตแห่งความเชื่อของตนเพราะเขาความคิดของเขาถูกครอบงำด้วยเงินหรือชื่อเสียงและความคิดของโลก ในกรณีอื่นๆ เขาขยันหมั่นเพียรในความเชื่อของตนเพราะเขาต้องการได้รับคำตอบจากพระเจ้าในเรื่องการบัพติศมาของพระเจ้าหรือพระพรทางด้านการเงิน แต่ความรอนรณของเขาเยือกเย็นลงอย่างรวดเร็วเมื่อเขาไม่ได้รับคำตอบในเวลาและในแนวทางที่เขาต้องการ บางคนเข้าร่วมการประชุมทุกอย่างและรับใช้กลุ่มของตนด้วยเงินและการบริการ

ด้วยแรงกายเพราะเขาต้องการตำแหน่งบางอย่างในกลุ่ม แต่ถ้าเขาไม่ได้ตำแหน่งที่เขาต้องการเขาก็จะไม่มาร่วมประชุมอีกต่อไป มีบางคนที่มีส่วนร่วมอย่างเอาจริงเอาจังเฉพาะในยามที่เขาอยู่ในตำแหน่ง แต่เขาจะไม่ให้ความร่วมมือและอาจถอยออกไปและเพียงแค่นั่งดูในยามที่คนอื่นอยู่ในตำแหน่ง

ความรอนรณของอัครทูตเปาโลเพื่อการเผยแพรพระกิตติคุณไม่เคยเยือกเย็นลงในช่วงการทำพันธกิจของท่าน แม้ในยามที่ท่านไม่มีชื่อเสียงหรือเกิดผลอย่างมากมาย ท่านก็ไม่ได้อใจ แม้พวกอิวซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติของท่านติดตามท่านไปทุกหนแห่งในความพยายามที่จะฆ่าท่านและคนต่างชาติข่มเหงท่าน โดยกล่าวหาว่าท่านขัดขวางการไหวรูปเคารพ ท่านก็ไม่ได้อใจเผยแพรข่าวประเสริฐ ในคริสตจักรที่ท่านก่อตั้งขึ้นด้วยความวิริยอุตสาหะอย่างมากก็มีข่าวเรื่องการล่วงประเวณีและความบาปอย่างอื่นเกิดขึ้นในหมู่สมาชิกซึ่งทำให้ท่านเศร้าใจอย่างมาก คนงานบางคนทรยศท่านและทิ้งท่านไปและคนอื่นปฏิเสธท่าน โดยพูดว่าท่านไม่มีคุณสมบัติที่จะ

เป็นอัครทูต

แต่ท่านไม่สนใจกับความยากลำบากชนิดใดเลย ท่านไม่ได้เห็นเด็ดย่อยหรือท้อใจ ท่านไม่ได้บ่นว่า “ทำไมเราต้องเจอสิ่งเหล่านี้ ทำไมพระเจ้าไม่ช่วยเรา” ท่านไม่เคยคิดว่า “เราต้องทนทุกข์กับสิ่งนานเท่าใด” หรือ “เราเริ่มไม่ไหวแล้ว”

แม้หลังจากที่ท่านถูกหินขวางเกือบตาย ท่านออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางของการทำพันธกิจของท่านต่อไปทันทีที่ท่านฟื้นคืนสติกลับมา แม้หลังจากที่ท่านถูกโบยตีจนเลือดไหลอาบตัวและถูกจำคุก ท่านก็สรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังจนนักโทษคนอื่นได้ยินเสียงของท่าน แม้ในยามที่ท่านถูกจองจำและไม่สามารถประกาศได้อย่างอิสระ ท่านก็ส่งจดหมายไปยังคริสตจักรแต่ละแห่งเพื่อยืนยันถึงความเชื่อของผู้นำและผู้เชื่อ ผมหวังว่าความรอนรณของท่านที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับรางวัลจากพระเจ้าว่าเป็นความรอนรณที่สัตย์จริงและไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนความรอนรณของอัครทูตเปาโล

ประเด็นที่ 3

ความรอนรณของท่านเกิดจากความรู้สึกตัญญูต่อพระคุณแห่งความรอดของพระเจ้าหรือไม่

เพื่อไม่ให้ความรอนรณของท่านเปลี่ยนไป ท่านต้องไม่ลืมพระคุณที่ท่านได้รับจากพระเจ้า อัครทูตเปาโลเอาใจจริงอย่างมากในการทำหน้าที่ของท่านให้สำเร็จเนื่องจากพระคุณที่ช่วยนุ้คผลอย่างท่านให้รอดเพราะท่านถือไว้ในบรรดาคนบাপทานคือตัวอ

ท่านใช้ชีวิตทั้งสิ้นของท่านด้วยท่าทีของการคิดว่า

“ข้าพเจ้าขอบพระคุณสำหรับพระคุณที่ช่วยข้าพเจ้าให้รอด ข้าพเจ้าเคยข่มเหงองค์พระผู้เป็นเจ้าและบัดนี้ขางเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่เดียวที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบหน้าที่ของการเป็นอัครทูตให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ของการเผยแพรพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าอันทรงคุณค่านั้นได้อย่างไร” แม้ท่านทนทุกข์จากความยากลำบากและการข่มเหง แต่อัครทูตเปาโลก็คิดว่านี่เป็นหน้าที่ของท่านที่จะเผยแพรพระกิตติคุณและพยายามอย่างดีที่สุด

เมื่อท่านทำงานอย่างสัตย์ซื่อด้วยความรู้สึกตัญญูต่อพระคุณของพระเจ้า ท่านจะไม่ปรารถนาคำยกย่องหรือรางวัลสำหรับการทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมของท่าน แม้ท่านจะเสียสละและอุทิศตนเอง พระคุณของพระเจ้าที่ทรงมอบแก่

ท่านนั้นก็ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ท่านจะสามารถตอบแทนให้กับพระเจ้าได้

แต่พระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาพระคุณทั้งสิ้นที่ท่านได้รับคือพระคุณแห่งความรอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกยุคปัจจุบันนี้ที่เต็มไปด้วยความบาป แม้ท่านได้ยืนถึงพระกิตติคุณและต้อนรับเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าและแม้ท่านรู้สึกว่าคุณค่าใจพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างชัดเจนและท่านมีประสบการณ์กับการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจมากมาย แต่ก็เป็นการยากที่จะรักษาความเชื่อของท่านเอาไว้ ผมขอวิงวอนให้ท่านจารึกพระคุณดังกล่าวไว้ในจิตใจของท่านอย่างลึกซึ้งมากขึ้นเพื่อท่านจะมีความรอนรณมากยิ่งขึ้นในแต่ละวัน

“พระเจ้าทรงรักษาผมให้หายจากโรคเรื้อนที่ผมป่วยมาถึง 25 ปี!”



คุณเจ แรม บุสเชล (วัย 40 ปี) คริสตจักรมั่นคงเนปาล

ผมอาศัยอยู่ในเมืองหนึ่งทางทิศตะวันออกของเนปาล ผมมีปัญหามาตั้งแต่อายุ 15 ปี เมื่อผมจับสิ่งใดก็ตามผมจะรู้สึกชา ผมไม่รู้สึกละเลยและเริ่มมีแผลเกิดขึ้นที่มือและขาของผม ผมไม่สามารถขยับนิ้วมือของ

ผมด้วยซ้ำไป

ผมได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคเรื้อน เมื่อเผชิญกับความ เป็นจริงที่ไม่คาดคิดและน่าเวทนา ผมรู้สึกสิ้นหวังและเต็มไปด้วยความสงสัยเกี่ยวกับชีวิตของผม “ทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นกับผม” เมื่อความเจ็บปวดแผ่ร่างกายเพิ่มขึ้น ความเจ็บปวดทางความคิดก็มากขึ้นเช่นกัน

แน่นอนผมไปมาหาสู่กับคนอื่นไม่ได้และผมยอมรับสิ่งที่ผมเป็นไม่ได้เช่นกัน ไม่มียาชนิดใดสามารถรักษาโรคของผมได้ สิ่งนี้ยิ่งทำให้ผมรู้สึกสิ้นหวังมากขึ้น

ในเวลาเดียวกัน ซิโมน บุสเชล น้องชายของผมซึ่งเข้าร่วมนมัสการในคริสตจักรมั่นคงเนปาล บอกกับผมเกี่ยวกับคริสตจักรมั่นคงเนปาล เขาพูดว่าเมื่อคุณรับเอาคำอธิษฐานโดยโซฟาเช็ดหน้าที่ยศยาภิบาลอาวุโส ดร. แจร์ร็อก ลีอธิษฐาน เจิมเอาไว้ คนเหล่านั้นก็หายจากโรคต่างๆ ของเขา น้องชายผมกล่าวเพิ่มเติมว่า ศจ. ฮีซัน ลี (ศิษยาภิบาลที่ปรึกษาโลก

ของมั่นคง) จากคริสตจักรมั่นคงเนปาลเดินทางมาที่คริสตจักรมั่นคงเนปาลและจัดการประชุมเพื่อการรักษาโรคโดยโซฟาเช็ดหน้า (อ้างอิงถึงกิจการ 19:11-12) ขึ้นที่นั่นเช่นกัน

ด้วยความหวัง ผมปรารถนาที่จะเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวและรับการรักษา ด้วยความช่วยเหลือของคุณพ่อผู้สูงวัยของผม ผมจึงเดินทางไปยังเมืองกาถมาณฑุและเข้าร่วมการชุมนุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนและวันที่ 11 พฤศจิกายนผมได้เข้าร่วมการนมัสการฉลองครบรอบ 11 ปีด้วยเช่นกัน ผมได้รับพระคุณอย่างมากและเข้าร่วมการประชุมอธิษฐานเพื่อการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตอนบ่าย ศจ. ลีอธิษฐานเพื่อ

ผู้คนแต่ละคน โดยโซฟาเช็ดหน้า

จากนั้นการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับผม นิ้วมือของผมขยับได้ นิ้วมือของผมไม่สามารถขยับได้ตลอดเวลา 25 ปีที่ผ่านมาไม่ว่าผมจะพยายามมากเพียงใดก็ตาม ความเจ็บปวดทั้งหมดหายไปและรอยแผลก็หายไปเช่นกัน เมื่อมีคนแตะตัวผม ตอนนี้ผมรู้สึกได้!

ต่อหน้าการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อผม ผมพูดอะไรไม่ออกด้วยความอัศจรรย์ใจ ผมขอบพระคุณและถวายสรวงราชิตั้งสิ้นแด่พระเจ้าผู้เสด็จมาหาผมด้วยความสว่างอันอบอุ่นในขณะที่ผมไม่มีความสำคัญอะไรเลย และทรงรักษาโรคเรื้อนที่น่าเวทนาของผมให้หาย!



การแสดงเรื่องในงานฉลองครบรอบ 11 ปีของคริสตจักรมั่นคงเนปาล (ด้านซ้าย) และคุณเจ แรม บุสเชลที่ได้รับการรักษาให้หายจากโรคเรื้อน (ด้านขวา)



“ผู้คนพูดว่าเมื่อเวลาผ่านไปฉันดูสาวขึ้น”

มัตถนิยาชานก ปาร์ค (วัย 79 ปี) คริสตจักรมั่นคงกวางจู



เลขแม่ฉันจะอายุ 79 ปี

หลังจากที่ฉันเริ่มใช้น้ำจืดจากบ่อเมืองมวน (อพยพ 15:25) ทาบนใบหน้าของฉัน รอยย่นต่างๆ ก็หายไปและผู้คนพูดว่ารูปร่างหน้าตาของฉันดูสาวขึ้นมาก ก่อนที่ฉันจะมายังคริสตจักรแห่งนี้ฉันเคยมีอาการปวดทั่วร่างกายของฉันเนื่องจากการทำงานหนักที่ฟาร์ม และฉันรักษาด้วยการฝังเข็ม เมื่อฉันมีอาการปวดที่หัวเข่าของฉัน ฉันจะไปยังโรงพยาบาลและหมอพูดว่าฉันควรรับการผ่าตัด อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ฉันเริ่มมายังคริสตจักรนี้ อาการต่างๆ เหล่านั้นก็หายไป

ในฤดูใบไม้ผลิปี 2012 ฉันได้รับการรักษาให้หายจากโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ฉันรู้สึกปวดเพียงแค่การสัมผัสที่ร่างกายของฉันและข้อมือของมือของฉันทุกข้อมือมีอาการปวดมากเหมือนมีคนเอามีดมาทิ่มแทงที่ตัวฉัน แขนของฉันเป็นอัมพาตดังนั้นจึงไม่สามารถยกแขนของฉันได้และฉันไม่สามารถไปห้องน้ำด้วยตนเอง ฉันต้องนอนอยู่บนเตียง เมื่อฉันฟังคำเทศนาในคริสตจักร ฉันอธิษฐานว่า “พระเจ้าทรงสามารถเปิดตาคนตาบอดและทำให้คนตาบอดเป็นขึ้นมา ข้าพระองค์ก็ต้องการรับการรักษาด้วยเช่นกัน” โดยการฟังฟังไม่เท่า ฉันเดินทางมายังกรุงโซลเพื่อเข้าร่วมในการประชุมเพื่อการบำบัดรักษาของพระเจ้าของศูนย์การอธิษฐานของมั่นคง เมื่อฉันเข้าร่วมการประชุมเป็นเวลา 12 วันฉันได้รับความเชื่อจากเบื้องบนและฉันเริ่มมีอาการดีขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละวัน ในที่สุดฉันก็โยนไม้เท้าทิ้งไปและเดินทางกลับบ้าน

ในเดือนมิถุนายนปี 2014 มีการอัศจรรย์บางอย่างเกิดขึ้นกับฉัน สมาชิกคริสตจักรของฉันทุกคนกำลังอ่านพระคัมภีร์อย่างเอาใจจริงและฉันต้องการเข้าร่วม เมื่อนั้นกำลังอ่านพระคัมภีร์ด้วยแว่นขยาย มีความสว่างสุกใสเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาฉันเหมือน

กับมีคนเปิดไฟส่องมาที่หน้าของฉัน ฉันคิดว่าการมองเห็นของฉันกำลังดีขึ้น เมื่อฉันคิดเช่นนั้น สายตาของฉันก็มองเห็นชัดเจนขึ้นและฉันสามารถอ่านพระคัมภีร์และข่าวสารรายปักษ์ของคริสตจักรโดยไม่ใช่แว่นขยาย ฉันสามารถสอดค้ายเขาในรูเข็มได้เช่นกัน ฮาเลลูยา!

ฉันอาศัยอยู่ที่ฟาร์มเพียงลำพังในเมืองซุนซัง จังหวัดยอนบักมีคนถามฉันว่าฉันรู้สึกเหงาหรือไม่ แต่ฉันตอบว่า “พระเจ้าทรงพระชนมอยู่และฉันมีโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. ฉันจะเหงาได้อย่างไร”

ฉันไม่สามารถไปคริสตจักรในระหว่างสัปดาห์เพราะคริสตจักรมั่นคงกวางจูอยู่ไกลมาก แต่ฉันสามารถเข้าร่วมการประชุมอธิษฐานของกลุ่มคาเนลและการนมัสการอื่นๆ ผ่านโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. ฉันชอบรายการต่างๆ ของจี.ซี.เอ็น. มาก

ในวันพุธ ฉันสระผมและเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังจากทำงาน และฉันจะดูรายการนมัสการเย็นวันพุธเหมือนกับฉันอยู่ในคริสตจักร ฉันเข้าร่วมการนมัสการโตรุ่งคืนวันศุกร์จากเวลา 5 โมงไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นการนมัสการเวลาตี 4 ด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและการเต้นรำต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ ฉันมีความสุขมาก ฉันดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความหวังสำหรับสวรรค์และความปลอดภัยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉันไม่ต้องการไปโรงพยาบาล บาลอีกต่อไปและฉันฟังพระคำของพระเจ้าและรับเอาคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลอาวุโส ดร. แจร์ร็อก ลีตลอดเวลาผ่านทางโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. ฉันพูดกับเพื่อนๆ ของฉันในเมืองที่ฉันอาศัยอยู่ว่า “มองดูฉันสิ ฉันไม่ต้องใช้ยาและฉันมีความสุขภาพแข็งแรงนับตั้งแต่ฉันเชื่อในพระเจ้า” ฉันไม่ได้ทำอะไรเพื่อพระองค์เลย แต่พระเจ้าทรงประทานพระพรมากมายให้กับฉัน ฉันขอบ พระคุณพระองค์แต่เพียงผู้เดียว

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวช่วยของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการโทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมทั้งแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการปรับสัญญาณดาวเทียมของทานดามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp 1 G รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยช่อง Audio pid : 3006

คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบสตร : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC: 3/4

www.manmin.org--->English--->Word of Life ไทย (มีคำเทศนาภาษาไทย)

จาก คริสตจักรมั่นคงเนปาล เชียงราย

Thai

จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมั่นคงเนปาลเซนต์หลุยส์

121/472 บ้านคู่มือเมืองใหม่ อ.เมือ่ง จ. เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ. วอน)

jaewon 7700@hanmail.net